

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

XPG - อย่าถอยหลัง จะดีกว่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แม้จะมีคนกล่าวว่า ดีใจ ที่ได้ซื้อของราคาถูกๆ แต่อย่าลืมใครรับไม่ว่าจะดัชนีตลาด หรือ ราคาหุ้น หลายๆ ตัว ได้มีการลงมาต่ำมากๆ แล้วในก่อนหน้านี้ อย่าง XPG ที่เห็นนี้ ราคาลงมาจากก่อนหน้านี้ต่ำมากๆ... ถ้าจะลงมาให้ซื้อราคาต่ำๆ อีกครั้งนั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสียมากกว่า เรียกว่า ควรจะต้องผ่านจุดต่ำสุดให้ได้ไปแล้ว หรือ ได้ผ่านราคาที่เป็นจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงไปแล้ว ไม่เช่นนั้น ก็อาจจะเรียกว่า แนวโน้มขาลง ก็อาจจะยังไม่จบไม่สิ้นอย่างแท้จริง หากมีการถอยหลังลงมาอีก อาจจะไม่ใช่แค่ลงเล็กๆ นะสิ อาจจะกลายเป็นลงลึกๆ ตามมาอีกระลอกก็เป็นไปได้... อย่าง ตลาด นั้น ก็ได้กล่าวไว้บ่อยๆแล้วว่า ตรงที่เราอยู่นออยู่ นี้ เป็นปลายๆ คลื่น 4 อยู่นะ ซึ่งถ้าจะเป็นไปในทางที่ดี ต้องไม่ลงมาต่ำๆ หรือ ต้องไม่ลงมาใกล้ๆ จุดต่ำสุดเดิม เพราะต้องการให้ระดับ 1461.61 เป็นจุดต่ำสุดของรอบให้ได้ อย่างไรก็ตามแต่ลงมาใกล้ๆ จุดต่ำสุดเดิมเลย เอาแค่นี้ ถ้าแกว่งตัวต่ำกว่า 1520 อย่างสิ้นเชิงแล้วล่ะก็ โอกาสของการจะเห็นการขึ้นรอบยาวๆ หรือ การขึ้นในคลื่น 5 ก็อาจจะเริ่มถูกบั่นทอน ด้วยรูปแบบราคา ที่จะเป็นแนวโน้มในเชิงลบ เคยกล่าวไว้แล้วนะครับว่า หากแกว่งตัวต่ำกว่า 1520 นานๆ มันจะเริ่มมีเงื่อนงำใหม่ๆ ในแนวโน้มที่เป็นเชิงลบ เข้ามารบกวนตลาดได้... ดังนั้น ถึงได้จั่วหัวในวันนี้ว่า อย่าถอยหลัง จะดีกว่า เพราะถ้า ตลาดถอยหลังลงมาต่ำกว่า 1520 มันจะเข้าเงื่อนงำของภาพแนวโน้มเชิงลบได้ ซึ่งภาพนั้น จะส่งผลให้ลงต่ำกว่า 1450 ได้ แล้วนั้นก็ไม่ใช่เป็นการลงของคลื่น 4 แล้วล่ะ... จะเป็นสัญญาณที่ร้ายๆ เอาเรื่องนะ

ดูตามเกม... ในระดับพื้นที่ต่ำๆ มีการแกว่งตัวที่เริ่มจะหือหวา ในก่อนหน้านี้ หลังจากที ก่อนหน้านี้ เล่นทางลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เห็นว่า ทางที่ดี ไม่ควรที่จะถอยลงต่ำๆ อีกเลย จะอุ่นใจกว่า

- แนวรับ** : ...1.26-1.25 ถ้าจะถอย ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 ไว้
- เป้าหมาย** : ... 1.50-1.60 ถ้าจะมองยาว ต้องยืน 1.60 ให้ได้

Price Chart...(XPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น XPG... จริงๆ แล้ว โครงสร้างระยะสั้นๆ เอาแค่ยืนระดับ 1.40 ได้มันคง ก็เริ่มจะน่าสนใจแล้วนะ แต่ถ้าจะเอาแบบจริงๆ จังๆ ที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสไปได้ไกลๆ ก็ต้องยืน 1.60 ให้ได้... ซึ่งนั่นจะเริ่มเป็นภาพของการจะกลับเป็นขาขึ้น หรือ อย่างน้อยๆ ยังไม่เป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัว ก็น่าจะมีลุ้น การกลับตัวขึ้น 1 ใน 3 ของแนวโน้มขาลงที่เป็นมาก่อนหน้านี้... นั่นคือ 2.20 ถ้าเห็นได้ ก็มีแว่วว่า ขาขึ้นใหญ่ๆ อาจจะมีตามมาได้ต่อ เอาเป็นว่า ตอนนี ดูกันที่ระดับ 1.20 ไว้เป็นทางนี้ ราคาที่ถูกกว่านี้ หรือ ต่ำกว่านี้ อาจจะไม่ใช่ของดี เพราะอาจจะลงไปต่ำกว่านั้นได้อีกมาก แล้วก็ไม่ว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกเมื่อไหร่... หลุด 1.20 ต้องยอมมอบตัว